

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT**  
**Thực hiện trong 5 tuần: Từ ngày (17/02/2024 đến ngày 21/03/2025 )**

MỤC TIÊU	NỘI DUNG	HOẠT ĐỘNG
<b>1. Lĩnh vực phát triển thể chất</b>		
8. Trẻ biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. * <b>Chủ đề : Động vật</b> - <b>GDLGKNS:</b> + Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân	* <b>Hoạt động học KNS:</b> + Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân
10. Trẻ biết kiểm soát, Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:	+ Đi hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m)	*. <b>Hoạt động học</b> + Đi trong đoạn đường hẹp + Bật tại chỗ
13. Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động. - Tung bắt bóng cùng cô: bắt được 3 lần liên không rơi bóng - Tự đập- bắt bóng được 3 lần liên (đường kính bóng 18cm)	- Chuyển bắt bóng 2 bên theo hàng ngang (Chuyển theo hàng dọc ) - Trườn về phía trước  - Ném trúng đích nằm ngang	*. <b>Hoạt động học</b> + Chuyển bắt bóng hai bên theo hàng ngang (Chuyển theo hàng dọc ) + Trườn về phía trước + Ném trúng đích nằm ngang
<b>2. Lĩnh vực phát triển nhận thức</b>		
17. Trẻ biết quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.	- Trẻ biết một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng dưới sự dưới sự gợi ý của cô, của người lớn. - Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc - Cho trẻ quan sát và đưa ra một số câu hỏi cho trẻ trả lời. + Đây là con gì ?	* <b>Hoạt động ngoài trời</b>
18. Trẻ Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ... để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. nhận biết đồ dùng đồ chơi.	* <b>Chủ đề động vật:</b> + Động vật sống trong rừng. + Động vật sống trong gia đình.(Gia cầm) + Động vật sống trong gia đình (Gia súc ) + Động vật sống dưới nước	* <b>Hoạt động học</b> : KPKH + Động vật sống trong rừng. + Động vật sống trong gia đình.(Gia cầm )

		<p>+ Động vật sống trong gia đình.(Gia súc )</p> <p>+ Động vật sống dưới nước</p> <p><b>*Hoạt động mọi lúc,mọi nơi:</b>Cô trò chuyện về các con vật ..</p>
21. Trẻ biết Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật	<p>- Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật,quen thuộc.</p> <p>- Mỗi liên hệ đơn giản giữa con vật, quen thuộc với môi trường sống của chúng</p> <p>- Phân loại theo một số dấu hiệu nổi bật</p> <p>- Mỗi liên hệ đơn giản giữa con vật, quen thuộc với môi trường sống của chúng</p>	<p><b>*Chơi hoạt động ở các góc</b></p> <p>-Chơi lô tô nối các con vật với môi trường sống của chúng</p>
22.Trẻ nhận ra một vài mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.	<p>- Đặc điểm nổi bật và lợi ích của con vật,quen thuộc.</p> <p>- Mỗi liên hệ đơn giản giữa con vật,quen thuộc với môi trường sống của chúng</p> <p>- Phân loại theo một số dấu hiệu nổi bật</p> <p>- Mỗi liên hệ đơn giản giữa con vật,quen thuộc với môi trường sống của chúng</p>	<p><b>*Hoạt động học: KPKH</b></p> <p>+ Động vật nuôi trong gia đình như;Lợn, gà, vịt, ngang, ngỗng, chó, mèo, thỏ, trâu, bò,...</p> <p>+ Động vật sống trong rừng như; Hươu, nai, khỉ, voi, hổ, vượn, sư tử, tê giác,....</p> <p>+ Động vật sống dưới nước như;Tôm, cua, cá, ốc, rùa, sứa, nghêu, sò, hến, ...</p>
30. Trẻ biết kể tên một số lễ hội qua trò chuyện, tranh ảnh	- Vui ngày hội 8/3	<p><b>*Hoạt động học: KPKH</b></p> <p>+Vui ngày hội 8/3</p>
35. Trẻ biết tách, gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4	+ Dạy trẻ đếm các đối tượng trong phạm vi 3	<p><b>* Hoạt động góc</b></p> <p>- Dạy trẻ đếm các đối tượng trong phạm vi 3</p> <p><b>- Hoạt động chiều:</b></p>
<b>3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ</b>		
46. Trẻ biết sử dụng được câu đơn, câu ghép.	<p>- Trẻ trả lời và đặt các câu hỏi, ai? Cái gì? ở đâu? Khi nào?</p> <p>- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng.</p>	<b>*Hoạt động mọi lúc ,mọi nơi</b>

	- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng.	
<b>MT48:</b> Trẻ đọc thuộc bài thơ,ca dao,đồng dao,tục ngữ hò vè.	- Đọc thuộc 1 số bài thơ,ca dao,đồng dao,tục ngữ hò vè...phù hợp với độ tuổi	<p><b>*. Hoạt động học</b></p> <p>- Thơ:</p> <p>+ Đàn gà con</p> <p>+ Rong và cá</p> <p>+ Dán hoa tặng mẹ</p> <p><b>*. Hoạt động chiều:</b></p> <p>Cho trẻ làm quen với bài thơ, ca dao,đồng dao,tục ngữ hò vè</p> <p>*. Các giờ đón, trả trẻ: Làm quen với bài thơ,....</p> <p>*. Hoạt động mọi lúc,mọi nơi</p>
50. Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.	<p>Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện qua các chủ đề phù hợp với từng nhân</p> <p><b>Truyện:</b></p> <p><b>* Chủ đề động vật:</b></p> <p>+ Bác gấu đen và hai chú thỏ (Dương Đình Hy)</p> <p>+ Rùa con tìm nhà (Thanh Mai)</p> <p>+ Chú vịt xám (Thu Thủy-Suu tâm)</p> <p>+ Giọng hát chim sơn ca (Thu Thủy-Suu tâm)</p> <p>+ Ba con gấu (Minh Trang)</p>	<p><b>*. Hoạt động học</b></p> <p>- Truyện</p> <p>+ Bác gấu đen và hai chú thỏ,</p> <p>+ Chú thỏ tinh khôn</p> <p><b>Hoạt động góc:</b>Trẻ chơi đóng vai các nhân vật ..</p> <p>*Hoạt động mọi lúc, mọi nơi:Chú vịt xám .....</p>
53. Trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.	<p>- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.</p> <p>- Làm quen với cách đọc và viết tiếng việt:</p> <p>+ Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới.</p> <p>- Cầm sách đúng chiều mở sách, xem tranh và đọc truyện</p>	<b>*Hoạt động góc:</b> Trẻ xem tranh ,đọc truyện ...
<b>Lĩnh vực tình cảm và kỹ năng XH</b>		
65. Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn nói.	<p>- Biết chờ đến lượt.</p> <p>- Biết trả lời một số câu hỏi đơn giản khi được cô hỏi.</p>	<b>*Hoạt động mọi lúc ,mọi nơi</b>

### 5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

<p>71. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc</p>	<p>- Hát đúng giai điệu lời ca bài hát:</p>	<p><b>* Hoạt động học:</b></p>
<p>72. Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)</p>	<p>- Vận động đơn giản theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc. - Sử dụng dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp. <b>Dạy hát/Vận động:</b> + Đàn gà con (Nhạc nước ngoài) + Voi làm xiếc (Nhạc anh) + Cá vàng bơi (Hà Hải) + Rửa mặt như mèo (Hàn Ngọc Bích) + Gà trống, mèo con và cún con (Thề Vinh) + Ai cũng yêu chú mèo (Kim Hữu) + Một con vịt (Kim Duyên) + Con chim non (Lý Trọng) + Thương con mèo (Huy Du) + Gà trống (Văn Tiến) + Đàn vịt con (Mộng Lân) + Biểu diễn cuối chủ đề.</p>	<p><b>* Âm nhạc:</b> Dạy hát: Một con vịt (Kim Duyên) TCÂN :Tai ai tinh Dạy hát: Gà trống mèo con và cún con TCÂN:Tiết tấu vui nhộn + Dạy vận động theo nhạc : “Cá vàng bơi (Nhạc anh) Nghe hát :Tôm ,cua, cá thi tài + Dạy hát :Quà 8-3 Nghe hát :Món quà tặng cô <b>* Hoạt động chiều:</b> Nghe hát + Một con vịt + Gà trống mèo con và cún con + Cá vàng bơi Trò chơi âm nhạc:Tai ai tinh ,Tiết tấu vui nhộn</p>
<p>73. Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý</p>	<p><b>*Chủ đề động vật:</b> -Trang trí con sao biển. - Làm các con vật từ các lá cây, rau củ quả</p>	<p><b>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi</b> + Trang trí con sao biển <b>*Hoạt động góc</b> + Làm các con vật từ các lá cây, rau củ quả - Hoạt động mọi lúc mọi nơi:</p>
<p>74. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.</p>	<p><b>*Chủ đề động vật:</b> - Vẽ tô màu gà con - Tô màu hươu cao cổ - Tô màu bông hoa tặng cô</p>	<p><b>*Hoạt động học</b> + Vẽ tô màu gà con + Tô màu hươu cao cổ + Tô màu bông hoa tặng cô <b>* Chơi hoạt động ở các góc :</b>Góc nghệ</p>

		thuật trẻ tô màu tranh các con vật ... *Hoạt động chiều
75. Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản	* <b>Chủ đề động vật:</b> - Xé, dán con sứa	* <b>Hoạt động mọi lúc          mọi nơi</b> + Xé dán con sứa
76. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.	- Lăn lọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm theo yêu cầu của cô - Trẻ phối hợp các thao tác lăn dọc, uốn cong, xoay tròn, ấn dẹt...để tạo ra sản phẩm	* <b>Hoạt động góc</b> + Nặn các con vật ( nặn con gà ,con vịt .. * <b>Chơi hoạt động ở          các góc</b> :Góc nghệ thuật trẻ nặn các con vật * <b>Hoạt động mọi lúc          mọi nơi:</b>
77. Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.	- Trẻ xếp cạnh nhau các sản phẩm tạo hình có cấu trúc đơn giản. - Xếp hàng rào - Xếp ngôi nhà - Xếp chuồng....	* <b>Chơi hoạt động ở          các góc</b> :Góc nghệ thuật trẻ xếp chuồng các con vật * <b>Hoạt động mọi lúc          mọi nơi:</b>

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ :**  
**ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH(Gia Cầm )**  
 Thực hiện trong 1 tuần: (Từ ngày: 17/02 đến ngày 21/02/2025 )

<b>Thứ HĐ</b>	<b>Thứ 2</b>	<b>Thứ 3</b>	<b>Thứ 4</b>	<b>Thứ 5</b>	<b>Thứ 6</b>
<b>Đón trẻ , Chơi , thể dục sáng</b>	- <b>Đón trẻ :</b> Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - <b>Chơi tự chọn:</b> Cho trẻ chơi với các đồ chơi theo ý thích - <b>Thể dục sáng:</b> Tập kết hợp với bài : Gà trống,mèo con và cún con				
<b>Hoạt động học</b>	<b>PTTC</b> <b>Thể dục</b> -Đi hết đoạn đường hẹp (3mx 0,2m)	<b>PTNT</b> <b>KPXH:</b> Động vật nuôi trong gia đình(Gia Cầm )	<b>PTTM</b> <b>Tạo hình:</b> Vẽ,tô màu con gà con	<b>PTNN</b> <b>Thơ</b> Đàn Gà con	<b>PTTM</b> <b>Âm nhạc:</b> DH :Một con vịt (NDTT) NDKH :TC : Tai ai tinh
<b>Chơi hoạt động ở các góc</b>	* <b>Góc phân vai:</b> Người đầu bếp giỏi.bán hàng: bán con giống, thức ăn các con vật- bác sỹ thú y * <b>Góc xây dựng, lắp ghép:</b> Xây trang trại chăn nuôi * <b>Góc học tập :</b> Xem tranh các con vật, chơi lô tô các con vật, đếm các con vật, xem tranh ảnh và kể chuyện theo tranh * <b>Góc nghệ thuật:</b> Vẽ, nặn , tô màu các con vật,làm an bum về chủ đề, làm các con vật bằng các ống nhựa, ống sữa, múa hát về chủ đề. * <b>Góc thiên nhiên:</b> Chăm vật nuôi, in hình các con vật trên cát *Cho trẻ nhảy e rô bích bài				
<b>Chơi ngoài trời</b>	<b>HĐCMD:</b> Trò chuyện với trẻ về chủ đề,, quan sát quả trứng, làm con gà bằng củ quả, làm thí nghiệm chìm nổi từ quả trứng <b>TCVD:</b> -mèo đuổi chuột, Cáo và thỏ, Mèo và chm sẻ, Rồng rắn lên mây <b>Chơi tự do:</b> Cho trẻ chơi với các thiết bị đồ chơi trong sân trường và một số trò chơi cô đã chuẩn bị quan sát thời tiết				
<b>Ăn ngủ</b>	- Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh - Trẻ sử dụng biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. - Trẻ ngủ được 1 giấc 120 phút đến 150 phút				
<b>Hoạt động chiều</b>	- Hướng dẫn trò chơi mới :Bắt chước tạo dáng - Thực hiện vở cùng bé khám phá TGXQ chủ đề :Động vật - Hướng dẫn trò chơi mới :Bắt chước tạo dáng - Làm quen với bài thơ: Đàn gà con - Làm quen với bài hát :Một con vịt - Vệ sinh nhóm lớp ,nêu gương cuối tuần				

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : GIA SÚC**  
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2025)

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
<b>Đón trẻ TDS Điểm danh</b>	<p>- <b>Đón trẻ:</b> Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi 1 số đồ chơi trong lớp</p> <p>- <b>Trò chuyện :</b> Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình (có thể là các con vật có trong gia đình trẻ hoặc trẻ đã nhìn thấy trên tivi, trong sách tranh...)</p> <p>- <b>Thẻ đục sáo:</b> Tập với bài: Gà trống, mèo con và cún con")</p>				
<b>Hoạt động học</b>	<p><b>PTTC</b> <b>VĐCB:</b> Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang <b>TCVD:</b> chuyền bóng qua đầu</p>	<p><b>PTNT</b> <b>KPKH:</b> Động vật nuôi trong gia đình (Gia súc)</p>	<p><b>PTNT</b> <b>LQVT</b> So sánh kích thước của 2 đối tượng (to/nhỏ)</p>	<p><b>PTNN:</b> Truyện: Chú thỏ tinh khôn</p>	<p><b>PTTM</b> <b>DH:</b> Gà trống, mèo con và cún con. <b>TCÂN:</b>Tiết tấu vui nhộn</p>
<b>Chơi, hoạt động ở các góc</b>	<p>* <b>Góc phân vai:</b> Phòng khám của bác sĩ thú y, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình, cửa hàng bán thức ăn gia súc, gia cầm.</p> <p>* <b>Góc nghệ thuật:</b> Tô màu, xé dán, vẽ, nặn các con vật (con chó, con mèo, con lợn, con trâu, ..) Hát các bài hát về các con vật nuôi trong gia đình.</p> <p>* <b>Góc học tập:</b> Xem tranh về cách chăm sóc các con vật nuôi, kể chuyện theo tranh, so sánh chiều cao của các con vật.</p> <p>* <b>Góc xây dựng - lắp ghép:</b> Xây trại chăn nuôi, lắp ghép các kiểu chuồng</p>				
<b>Chơi ngoài trời</b>	<p><b>HĐCMTĐ:</b> quan sát sự phát triển của bông hoa hồng (tt), quan sát bồn hoa, làm con vật từ lá cây, TCTCTT trò chơi "Nhảy bao bố"</p> <p><b>TCVD:</b> cỏ thấp - cây cao, mèo đuổi chuột, kéo co.</p> <p><b>Chơi tự do:</b> Chơi với đồ chơi trên sân trường và đồ chơi do cô chuẩn bị.</p>				
<b>Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh</b>	<p>Ăn: giới thiệu các món ăn và động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất</p> <p>Vệ sinh: vệ sinh cá nhân trước ăn và sau khi ăn.</p> <p>Trẻ tự lấy, cất gói</p>				
<b>Hoạt động chiều</b>	<p>- Hướng dẫn trẻ chơi mới :Bắt chước tiếng kêu của các con vật</p> <p>- Thực hiện vở chủ đề:Động Vật</p> <p>- Làm quen với câu chuyện "Chú thỏ tinh khôn"</p> <p>- Làm quen với bài hát "Gà trống, mèo con và cún con"</p> <p>- Vui văn nghệ - Lao động vệ sinh- Nêu gương cuối tuần.</p>				

**KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : NGÀY VUI 8-3**  
(Thực hiện 1 tuần, từ ngày 03/03 đến ngày 07/03/2025)

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
<b>Đón trẻ TDS Điểm danh</b>	<p>- <b>Đón trẻ:</b> Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi 1 số đồ chơi trong lớp</p> <p>- <b>Trò chuyện :</b> Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình (có thể là các con vật có trong gia đình trẻ hoặc trẻ đã nhìn thấy trên tivi, trong sách tranh...)</p> <p>- <b>Thể dục sáng:</b> Tập với bài: Ngày vui 8/3 ")</p>				
<b>Hoạt động học</b>	<b>PTTC VĐCB:</b> Bật tại chỗ	<b>PTNT KPXH:</b> Vui ngày hội 8-3	<b>PTTM</b> Tô màu hoa tặng mẹ	<b>PTNN:</b> Thơ : Dán hoa tặng mẹ	<b>PTTM DH:</b> Quà 8- 3 Nghe hát :Bông hoa mừng cô
<b>Chơi, hoạt động ở các góc</b>	<p>* <b>Góc phân vai:</b> Phòng khám của bác sĩ thú y, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình, cửa hàng bán thức ăn gia súc, gia cầm.</p> <p>* <b>Góc nghệ thuật:</b> Tô màu, xé dán, vẽ, bông hoa Hát các bài hát về chủ đề</p> <p>* <b>Góc học tập:</b> Xem tranh về chủ đề , kể chuyện theo tranh,</p> <p>* <b>Góc xây dựng - lắp ghép:</b> Xây trại chăn nuôi, lắp ghép các kiểu chuồng</p>				
<b>Chơi ngoài trời</b>	<p><b>HĐCMBĐ:</b> quan sát sự phát triển của bông hoa hồng (tt), quan sát bồn hoa, làm con vật từ lá cây, TCTCTT trò chơi "Nhảy bao bố"</p> <p><b>TCVĐ:</b> cỏ thấp - cây cao, mèo đuổi chuột, kéo co.</p> <p><b>Chơi tự do:</b> Chơi với đồ chơi trên sân trường và đồ chơi do cô chuẩn bị.</p>				
<b>Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh</b>	<p>Ăn: giới thiệu các món ăn và động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất</p> <p>Vệ sinh: vệ sinh cá nhân trước ăn và sau khi ăn.</p> <p>Trẻ tự lấy, cất gói</p>				
<b>Hoạt động chiều</b>	<p>- Hướng dẫn trẻ chơi mới :</p> <p>- Thực hiện vở chủ đề: Động Vật</p> <p>- Làm quen với bài thơ :Dán hoa tặng mẹ</p> <p>- Làm quen với bài hát "Quà tặng c"</p> <p>- Vui văn nghệ - Lao động vệ sinh- Nêu gương cuối tuần.</p>				



## KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC

(Thời gian thực hiện từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025 )

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
<b>Đón trẻ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Đón trẻ:</b> Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, cho trẻ chơi 1 số đồ chơi trong lớp</li> <li>- <b>Trò chuyện :</b> Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước</li> <li>- <b>Thể dục sáng:</b> Tập với bài: “ Cá vàng bơi”</li> </ul>				
<b>Hoạt động học</b>	<b>PTTC</b> <b>Thể dục</b> Ném trứng đích nằm ngang TC:Nhảy lò cò	<b>PTNN</b> <b>KPXH</b> Động vật sống dưới nước	<b>PTTC-KNXH</b> Dạy trẻ kỹ năng bảo vệ bản thân	<b>PTNN</b> <b>Thơ</b> “Rong và Cá”	<b>PTTM</b> <b>Âm nhạc</b> VĐTN: Cá vàng bơi NDKH: Nghe hát :Tôm ,cua ,cá thi tài
<b>Chơi, hoạt động ở các góc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*<b>Góc phân vai:</b> Cửa hàng bán hải sản (hoặc cửa hàng bán cá cảnh); chế biến các món ăn từ tôm, cua, cá</li> <li>* <b>Góc nghệ thuật:</b> Tô màu, xé dán, vẽ, nặn các con vật sống dưới nước (con cá, con tôm, con cua ..) Múa hát các bài hát về các con vật sống dưới nước.</li> <li>*<b>Góc học tập:</b> Xem tranh ,sách ,truyện về các con vật sống dưới nước và nói lợi ích của chúng,đọc thơ, kể chuyện theo tranh, so sánh kích thước của các con vật.</li> <li>* <b>Góc xây dựng - lắp ghép:</b> Xây bể cá, lắp ghép hình các con vật dưới nước.</li> <li>* <b>Góc thiên nhiên:</b> Chơi với cát và nước, cho cá ăn</li> </ul>				
<b>Hoạt động ngoài trời</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>HĐCMD:</b> Trò chuyện với trẻ về chủ đề, tham quan ao cá, quan sát con cá, con cua, con tôm,làm các con vật từ củ , quả, vẽ tự do</li> <li>- <b>TCVĐ:</b>Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, kéo co</li> <li>- <b>Chơi tự do:</b> Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích cô bao quát trẻ chơi an toàn</li> </ul>				
<b>Ăn-ngủ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ăn :</b> cô bao quát động viên trẻ ăn hết suất của mình. Trẻ biết mời cô mời bạn trước khi ăn.....</li> <li>- <b>Ngủ:</b> Cô cho trẻ ngủ đúng giờ đủ giấc, trong khi ngủ cô có thể hát ru hoặc mở nhạc nhỏ để trẻ ngủ, cô âu yếm vỗ về trẻ.</li> </ul>				
<b>Hoạt động chiều</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn trò chơi: Thả đĩa ba ba</li> <li>- Thực hiện vở thủ công :Xé dán con sứa biển</li> <li>- Làm quen bài thơ: Rong và cá</li> <li>- Làm quen bài hát : Cá vàng bơi</li> <li>- Vệ sinh nhóm lớp- nêu gương cuối tuần</li> </ul>				

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  
ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG**

Thời gian thực hiện từ ngày 17/03 đến 21/03/2025

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
<b>Đón trẻ, chơi, thể dục sáng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần,</li> <li>- Thể dục sáng: Tập bài: Chú voi con</li> <li>- Điểm danh: Cô chấm cơm và báo ăn</li> <li>- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Động vật sống trong rừng</li> </ul>				
<b>Hoạt động học</b>	<b>PTNT KPIXH</b>  Động vật sống trong rừng	<b>PTTC Thể dục</b>  Trườn về phía trước	<b>PTNT Tạo hình</b>  Tô màu con hươu cao cổ	<b>PTNN Truyện</b>  Bác gấu đen và hai chú thỏ	<b>PTTM Âm nhạc</b>  Biểu diễn cuối chủ đề (NDTT) NH: Tôm, cua cá thi tài (NDKH)
<b>Chơi, hoạt động ở các góc</b>	<p><b>*Góc phân vai:</b> Người đầu bếp giỏi, bán hàng: bán con giống, thức ăn các con vật- bác sỹ thú y</p> <p><b>*Góc xây dựng:</b> Xây vườn bách thú</p> <p><b>* Góc nghệ thuật:</b> Tô màu vẽ tranh về động vật, múa hát, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề động vật. Làm đồ dùng từ nguyên vật liệu phế thải.</p> <p><b>*Góc thiên nhiên:</b> Chăm sóc cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp</p> <p><b>*Góc học tập - sách:</b> So sánh về chiều rộng của 2 đối tượng, chơi lô tô các con vật, đếm các con vật, xem tranh ảnh và kể chuyện theo tranh.</p>				
<b>Chơi ngoài trời</b>	<p><b>HDCMD:</b> Trò chuyện về chủ đề, quan sát vườn rau , quan sát bồn hoa, Làm con thỏ từ quả cà chua , quan sát con cá</p> <p><b>TCVD:</b> Cáo ơi ngủ à, cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, kéo co</p> <p><b>Chơi tự do:</b> Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi theo ý thích</p> <p><b>Hoạt động tập thể:</b> Nhảy theo nhạc (Thứ 5)</p>				
<b>Hoạt động ăn, ngủ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh</li> <li>- Trẻ sử dụng các từ mời cô, mời bạn trước khi ăn.</li> <li>- Khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa.</li> <li>- Trẻ ngủ được 1 giấc từ 120 đến 150 phút</li> </ul>				
<b>Hoạt động chiều</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hướng dẫn trò chơi mới : Cáo ơi ngủ à,</li> <li>- Thực hiện vở chủ đề động vật :Tô màu con voi</li> <li>- Làm quen câu chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ</li> <li>- Ôn các bài hát đã học trong chủ đề</li> <li>- Vui văn nghệ , nêu gương cuối tuần.</li> </ul>				